

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล ประธานที่ประชุม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และ
ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่านมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-
๑๙ ก็ขอให้พี่น้องครอบครัวทุกคน ระมัดระวังสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้น
ระยะห่าง เพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคระบาด เน้นย้ำพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะ
ปฏิบัติงานในสำนักงานด้วย เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง ฝากดูแลสุขภาพด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอในที่ประชุมพิจารณา/ทราบ

ประธาน

- ฝากเรื่องของการเชิญธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ที่มีการเชิญธงไม่สุดเสา
เปรียบเหมือนกับการลดธงชาติ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการไว้ทุกข์ถึงบุคคลสำคัญ ก็ฝากให้ผู้
เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยครับ
- แต่ละส่วนที่ปฏิบัติงานในตอนนี้มีความเก่ง ถึงแม้จะมีกำลังคนไม่เพียงพอแต่เราก็สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ลุล่วง วันนี้นายเอกก็ได้ไปดูงานที่ท่าเรือ ทั้งนักท่องเที่ยวเข้า ได้ดูการทำงานของ
ผู้รับเหมาที่ท่าเรือ เพราะเคยมีคำถามที่เราได้ขอใช้พื้นที่ที่ท่าเรือนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพื่อ
ว่าในขณะที่ผู้รับเหมากำลังปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวในขณะที่มีการก่อสร้าง ถ้า
เล็กน้อยก็ไม่ใช่ไร แต่ถ้ามากจะเกิดอะไรขึ้น เรายังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจ้าท่าที่ดี แต่ในส่วนนี้งานท่องเที่ยวก็ได้เจรจากับผู้รับเหมาให้มาทำงานในช่วงที่ไม่มีเรือ
นักท่องเที่ยวเข้าเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว
- เรื่องของการจัดเก็บภาษีในปีที่กองคลังมีความกังวลจากที่เก็บเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องเก็บ
ร้อยละสิบในปีนี้ เราก็ต้องพยายามอธิบายให้กับพี่ น้อง ผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษี ได้เข้าใจ
ว่าเราต้องช่วยกันจ่ายภาษี ภาษีเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกท่านเห็น เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของพี่น้อง
ประชาชน ท่านเราสามารถที่จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีได้
- ปีนี้กิจกรรมเราก็มีไม่มากก็ได้พูดคุยปรึกษารื้อกับผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอเกาะลันตา
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสัมพันธ์ท้องถิ่น อำเภอเกาะลันตา เพื่อให้ท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมกัน โดยมี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เป็นต้น ณ สนามกีฬาเกาะกลาง โดยมีทางเราเป็นเจ้าภาพ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ท้องถิ่นในพื้นที่เกาะลันตา

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นายกำหริ่ม หมุ่มมาก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

- ตามที่ท่านนายกได้แจ้งว่าให้แต่ละงานเตรียมตัวนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานนั้น งานที่ผมนำเสนอได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากนายก ก็จะมีงานสาธารณสุขและงานสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนี้อยู่แล้วก็มีคนนำเสนองานให้ เนื่องจากผมติดภารกิจต้องไปประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา ส่วนเรื่องข้อขยะตอนนีเราก็ก็นำแนวทางในการที่จะขุดบ่อทำบ่อบำบัดซึ่งไม่มีระเบียบของรัฐเราก็ได้ใช้วิธีการหารือกับผู้ว่าราชการเพื่อที่จะได้ใช้วิธีการที่ถูกต้องไม่ผิดต่อระเบียบ ในส่วนของศูนย์ CI ก็จะมีการประชุมหารือในวันพรุ่งนี้ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นายสุกรี แข็งแรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนนายก คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของงานกองช่างก็มีงานเยอะ ได้ต้อนรับผู้ว่าราชการได้มาเยี่ยมและมาดูงานที่ตำบลศาลาด่าน และถือโอกาสได้พูดคุย ได้รายงานปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดขึ้น ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับทราบ ทั้งในเรื่องของถนนสายสะพานไทรและถนนทางไปบ่อขยะ ๘๐๐ เมตร ถือว่ามีความดีตรงที่พอสมควร ซึ่งโยธาจังหวัดเป็นผู้ดูแล งานที่กองช่างดูแลก็มีเรื่องของประปาในวันพฤหัสบดีนี้ จะมีการลงมาสำรวจการขุดบ่อบาดาล ก็จะมีการประชุมให้ความรู้กันก่อน ผมก็ได้มีการแบ่งฝ่ายรับผิดชอบไป ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านที่ได้สะพานทำเทียบเรือบ้านโละดูหยง งบประมาณ ๒๐ ล้าน กำลังดำเนินการออกแบบโครงสร้างให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นก็จะมอบให้โยธาจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โครงสร้างทั้งหมด และฝากต่อยอดเส้นทางจากทางเข้าถนนหลักของโละดูหยง เข้าไปถึงท่าเรือนั้น ผมได้แจ้งชาวคราวถึงสท.แล้ว เรื่องของการขอย้ายสองข้างทางเพื่อให้เป็นพุดบาทคุระบายน้ำ เพื่อให้สามารถได้รองรับกับสะพาน คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชุมชนนั้น มีงานติดพันในเรื่องที่ว่านี้ก็เยอะมาก ได้ดำเนินการขออนุญาตปรับแก้แบบ ถนนสาย ๙ ล้านแต่จังหวัดไม่อนุญาต เนื่องจากฝ่ายงบประมาณของส่วนกลางจะนำเรื่องเล็กน้อยเข้าประชุมยาก ก็เลยไม่สามารถขอปรับแก้ได้

ที่ประชุม รับทราบ

นายวิรุฒ กสิคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนนายก คณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาล หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ขอแจ้งสถานะการคลังของเทศบาลตำบลศาลาด่าน มีรายได้อยู่ที่ประมาณ ๑๗ ล้าน ๔ แสนบาท รายได้หลักก็เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเข้ามา และเงินที่เราเก็บได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของรายจ่าย ๑๗ ล้าน ๓ แสนบาท ก็มีรายการที่เราผูกพันสัญญาอยู่ ๒ ล้าน บาท หักลบแล้วเราติดลบอยู่ประมาณ ๑ ล้าน ๙ แสนบาท ตอนนีเรารับการยกเว้นระเบียบข้อ ๘๘ จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ได้ใช้จ่ายในส่วนของงานของเราได้คล่องตัวไม่ผิดระเบียบ ในส่วนของงบลงทุนในรายการของ เทศบัญญัติของปี ๖๕ เราก็ตั้งไว้ที่ ๙ ล้าน ๗ แสนบาท ก็ยังไม่สามารถใช้จ่าย เพราะไม่มีงบที่จะจ่ายในส่วนนี้ก่อน ขณะนี้ในงานจัดเก็บ ก็ได้ทำการประเมินในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้

ทยอยส่งให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และในส่วนของกองคลังก็ได้ช่วยกันทำในเรื่องของเอกสาร เพื่อที่จะส่งไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยงานการเงินและบัญชีก็จะช่วยในเรื่องของการนำข้อมูลเข้าระบบ print เอกสารเพื่อส่งไปยังผู้มีหน้าที่ชำระภาษี สามารถจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือธนาคารได้ โดยการสแกน ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี ๒๕๖๔ จัดเก็บได้ ๒ ล้านบาท เก็บเพียง ๑๐% ของทั้งหมด ซึ่งปีนี้รัฐบาลไม่มีการลดภาษีตรงนี้ทำให้เราต้องคิดเป็น ๑๐๐% คิดว่าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ที่เราต้องประเมินไปเมื่อวานก็มี ๒-๓ รายที่ผมประเมินผ่านการถ่วงดุลของแต่ละราย ยอดเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาบุคคลเหล่านี้เหมาะสมที่จะจ่าย เพราะเขาถือที่ดิน มีพื้นที่เยอะและมีสิ่งปลูกสร้างก็ควรที่จะจ่าย มีการกำหนดมาเลยโดยทางที่ดินส่งเอกสารหลักฐานมายังเทศบาลว่ามีไร่กี่งานกี่ตารางวา ส่วนราคาประเมินก็มาจากธนารัช ซึ่งถ้าเรานำพื้นที่แปลงนั้นกับราคาประเมินของธนารัชแจ้งมา แล้วคำนวณออกมาเป็นมูลค่าของภาษีที่ดิน ถ้าที่ดินแปลงนั้นมีสิ่งปลูกสร้างก็ต้องเอามูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเราต้องไปวัดสิ่งปลูกสร้างจากที่เราจัดจ้างทำแผนที่ภาษีแล้วนั้น จากระบบแผนที่ภาษีของเรามาคำนวณ และถ้าเป็นที่อยู่อาศัยให้คุณ ๐.๐๒ % ถ้าเป็นที่ทำประโยชน์เพื่อกิจการพาณิชย์คุณ ๐.๓ % ซึ่งคิดแล้วค่อนข้างสูงกับเศรษฐกิจบ้านเมืองในขณะนี้ ก็มีความกังวลจากการคาดการณ์ก็น่าจะมีปัญหาอยู่ เนื่องจากยอดชำระที่สูง และน่าจะมียกหนี้ค้างชำระพอสมควร ก็ตามที่ได้รายงานกับท่านนายกฯ ปลัดแล้วว่า จะแก้ไขปัญหานี้ แต่ด้วยหน้าที่และข้อกฎหมายเราก็ต้องทำ ส่วนภาษีป้ายก็มีการเข้ามาทยอยจ่ายอยู่เรื่อยๆ สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นี้ ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาจ่ายภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าเงินตรงนี้เข้ามาจริงในช่วง ๒-๓ เดือนนี้ ในส่วนของงบลงทุนและงบบริหารจัดการของเราก็น่าจะได้ใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่ ในส่วนงานพัสดุมีการประกาศโครงการอยู่ ๓ โครงการที่เราดำเนินการอยู่มี ๑ โครงการซึ่งได้ผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้วโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๔ อีกโครงการคือโครงการเงินอุดหนุน ๗ ล้านของกรม ที่จังหวัดให้เรাজัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน เราได้ดำเนินการถึงขั้นประกาศแล้วก็ต้องยกเลิกด้วยหนังสือ ว.๘๘ เพิ่งออกมาใหม่เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม และโครงการถนนบ้านหลงหาดก็เป็นเงินกันก็ต้องยกเลิกประกาศและดำเนินการประกาศใหม่ในส่วนของโครงการเหล่านี้ทางนักวิชาการพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากติดเชื้อโควิด-๑๙ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในวันจันทร์นี้ครับในส่วนของกองคลังก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวกาญจนา บุญทองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดหัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของกองการศึกษาหลักๆที่ทำทุกวัน เป็นประจำก็คือ ตรวจแผนการสอนของครู ส่วนบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดก็ได้ดำเนินการเป็นปัจจุบันทั้ง ๗ ศูนย์ ส่วนของงานฎีกา รับส่งหนังสือ เป็นไปด้วยดี เป็นปัจจุบัน ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษา ก็ได้ดำเนินการประชุมและดำเนินการประกาศใช้แผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

- ในส่วนของกองการศึกษาในส่วนกีฬาได้ดำเนินการอะไรบ้างในฐานะผู้ดูแลงานกีฬา นายบุญนิก ก๊กใหญ่

นายบุญนิก ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง เลขาธิการนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดหัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน สำหรับโครงการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้รับการติดต่อกับฝ่ายกองช่างของอบจ.อยู่ตลอด ล่าสุดในแบบของตัวสนามฟุตบอลจะเป็นแบบมีหลังคา ใช้แปร่งเดียวกับสนามของซากอพะย ศาลากลางยูไนเต็ด อาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยตามความเหมาะสม ราคาอยู่ประมาณ ๙ ล้าน ๕ แสน ถึง ๑๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราจะมีเงินเหลือในส่วนนี้อยู่ ๓ ล้าน โดยประมาณ เพื่อใช้สำหรับสร้างอาคารสถานที่ เร็วสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสรุปแบบ และประกาศหาผู้รับเหมาประมาณเดือนมีนาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายนและใช้ระยะเวลาในการจ้างเหมา ๖-๗ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ทุกอย่างก็ได้ชี้แจงกับคณะกรรมการ ชมรมกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงให้เราต่อไป จะได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งแรกของตำบลศาลาด่าน ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานั้น ตัวแทนก็ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วว่าต้องการอุปกรณ์กีฬาอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ในหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายกัน ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวศิริรัตน์ หวังผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของ ci คนไฉ่ยังคงเท่าเดิม ๔๑ ราย ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมหารือว่าจะมีการส่งคนไฉ่มายัง ci หรือไม่ ส่วนงานสปสข.จะเชิญประชุมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เพื่อถกกันเรื่องโครงการ โดยเชิญให้ผู้ที่ขอโครงการมานำเสนอโครงการด้วย แล้วเรื่องของการขายของที่หาดคอกวาง ร้านค้าได้ปิดการรับแล้วเนื่องจากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ส่วนของตลาดนัดก็ได้ลงตรวจเป็นประจำทุกตลาดเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหรือ covid-๑๙ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

- ในส่วนของหาดคอกวางนั้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทำป้ายการทิ้งขยะ ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยว ในการทิ้งขยะลงถังเป็นอย่างดี แต่ในป้ายยังขาดข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติ และในเรื่องของห้องสุขาฝาทองานสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวข้อง การใช้รถโมบายเพื่อบริการพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว บริเวณหาดคอกวาง ช่วยดูเรื่องระเบียบกฎหมายว่าสามารถใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับ .

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นายสันติ คงปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- เรียนนายกเทศมนตรี เลขาฯ ปลัดหัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ก็ขอรายงาน การปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีเหตุเพลิงไหม้ โดยได้รับแจ้งเหตุจำนวน ๘ ครั้ง เกิดในพื้นที่ศาลาด่าน จำนวน ๖ ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นหมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ครั้ง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ครั้ง และก็ได้ขอสนับสนุนจากพื้นที่ข้างเคียง จำนวน ๒ ครั้ง และตามที่ปลัดบอกให้รายงานอำเภอทราบในการออกเหตุทุกครั้งนั้น ผมมองว่าเป็นเหตุไฟไหม้เล็กน้อยไม่มากหรือลามเป็นวงกว้างครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นายวีระชัย เกื้อชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค

- เรียนนายก เลขานุการปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่าน สำหรับงานเทคนิคก็แบ่งเป็น ๒ งานหลักๆ การจัดระเบียบสองข้างทางได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ๑๐ ราย ที่ตั้งป้ายของ รุกข์ทางเท้าและตั้งป้ายติดขอบถนนน้อยกว่า ๒.๕ เมตร ก็ได้ดำเนินการตกแต่งเดือนขอความร่วมมือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนของชายหาดหลังจากมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามตั้งเก้าอี้ โต๊ะ ในพื้นที่ชายหาดก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีแต่ยังมีผู้ประกอบการ ๓ ราย ที่ยังตั้งอยู่ ถือว่าดีขึ้นจากครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

- ประธาน - ให้แต่ละส่วนโดยเฉพาะงานเทคนิคจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนโดยมีภาพถ่ายเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการปฏิบัติงานเชิงรุกและเชิงนโยบายตามที่จังหวัดมอบหมาย ระเบียบ Smart City

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นางสาวประภัสสร เพชรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

- เรียนนายก คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่าน สำหรับงานสิ่งแวดล้อม ช่วงนี้งานหลักก็จะเป็นการรายงานปริมาณขยะ เรื่องการควบคุมระบบบำบัดของโรงแรม หลักๆมีเรื่องของบ่อขยะฝั่งกลบ ขยะสะสมของพื้นที่ข้างเคียง มีการวางแผนจะขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย อยู่ภายใต้การดูแลของผอ. กองช่าง ช่วยดูแลอยู่ การวางแผนการขุดบ่อขยะใหม่อยู่ ระหว่างการหาวิธีการดำเนินการว่าจะทำอะไรให้สามารถดำเนินการได้ให้ไม่ผิดจากระเบียบ มีหน่วยงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำเป็นโครงการ โดยขอพื้นที่ของเราโดยใช้เรา ประสานงานให้ อำนวยความสะดวก เป้าหมายหลักของเขา คือ โรงเรียน และชุมชน อยากรู้ หมู่บ้านนำร่อง พุธนี้จะมีการประชุมชี้แจงโครงการกับทางชุมชน โดยได้เชิญมา ๒ ชุมชน หมู่ ๑ และหมู่ ๔ ได้ประสานงานแล้ว หลักๆจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับการจัดการขยะจะมีการสนับสนุนการศึกษาขององค์ประกอบขยะ ต้องมีการลงพื้นที่ขอข้อมูลก็ขอความร่วมมือชาวบ้านให้ความร่วมมือ งานทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของการดูแลควบคุมขยะ มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจาก ๑๐ ตัน เป็น ๑๕ ตัน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังสามารถบริหารจัดการ ได้ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวสุภาวดี ขาวเชื้อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน สำหรับงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ก็มีในเรื่องของการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการสำหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณนี้ จะรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖ ผากทุกคนประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุมาลงทะเบียนด้วย หมดเขตลงทะเบียนเดือน กันยายนนี้ สำหรับเด็กแรกเกิดสามารถมาลงทะเบียนรับเบี้ยเด็กแรกเกิดได้ โดยได้รับเบี้ยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ขวบ การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว ห้ามเกิน ๖ เดือน สามารถขอเอกสารแบบฟอร์มและยื่นเอกสารรับเบี้ยจัดการศพได้ที่งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลศาลาด่านโดยจะได้รับจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยทางเทศบาลจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่อไป เรื่องการทำบัตรพิการในส่วนของผู้ที่ต้องการทำบัตรพิการที่ไม่สามารถไปทำเองได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทางงานสวัสดิการจะรับเอกสารและ
ส่งต่อไปทำบัตรพิการให้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวจิรารัตน์ อดทน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วน
ของงานแผน ตอนนีที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็มีเรื่องของเล่นแผนติดตาม และประเมินผลแผน
ของปี ๒๕๖๔ และมีเรื่องของเล่มแผนดำเนินงานเสร็จแล้วสามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลศาลาด่าน การดำเนินการในการจัดซื้อ-จ้างการทำเล่มแผนทั้งสองเล่มก็เสร็จแล้ว
ตอนนี้อยู่ที่ร้านก็รอขึ้นไปรับเล่ม เพื่อมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องเทศบาลตำบลศาลาด่าน ในส่วน
ของเทศบัญญัติที่ได้ดำเนินการจะแล้วเสร็จก็มีเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐
ตอนนี้ในส่วนของรูปเล่มตรวจร่างเล่มเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแต่เข้าประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุน เพื่อที่จะเป็นเล่มที่สมบูรณ์แบบ เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเทศบาลตำบลศาลาด่าน
ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวอาทิตย์ยา ทิพย์รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของ
งานการเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการในส่วนของการรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นัก
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมาปฏิบัติงานในวันที่ ๔ เมษายนนี้ค่ะ
- ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๑ โดยเป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๓ มี
การเพิ่มกรอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองการศึกษา เพื่อรองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น
- ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติและทำการบันทึก
ทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล โดยจะบันทึกเป็น ๓ ชุด โดยชุดแรกจะเก็บไว้ที่เทศบาล
ชุด ๒ ส่งไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ และชุดที่ ๓ ส่งไปยัง
เลขาธิการก.ท. ขอแจ้งให้พนักงานเทศบาล ส่งภาพถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป และขนาด
๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยจะทำการบันทึกบัตรประวัติดังกล่าว และส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น
ประกาศนียบัตรฝึกอบรม ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ใบสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว วุฒิการศึกษา
เป็นต้น เพื่อที่จะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะ
- สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานการเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้างในตำแหน่งที่ว่าง โดยมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กทักษะ โดยมีผู้สอบผ่านเพียง ๒
ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กทักษะ ๑ รา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑
ราย โดยจะมาปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้
- ขอรายงานตำแหน่งข้อมูลอัตรากำลังพนักงานเทศบาล โดยมีทั้งหมด ๔๓ ตำแหน่ง มีผู้ครอง
๒๐ ตำแหน่ง ว่างอยู่ ๒๓ ตำแหน่ง โดยได้ขอให้กสท.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกไปแล้ว จำนวน ๑๓ ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ตำแหน่ง ผอ. กองคลัง
ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่ง สถาปนิก ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
เทศกิจ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ และสำหรับ ตำแหน่งที่รับโอน และที่ขอใช้บัญชีไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักสหนาการ และตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า และตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวก็อยู่ ระหว่างการรับโอนค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นายอนันต์ แดงกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ขอเพิ่มเติมในส่วนของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๖ ได้มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังจำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการปรับปรุงเพิ่มตำแหน่งตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จากทั่วไปเป็นจำงตามภารกิจ ครั้งที่ ๓ มีการกำหนดเพิ่มตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกองการศึกษาเพิ่ม ๑ ตำแหน่ง และในส่วนของงานบริหารงานบุคคล ที่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน และมีมติให้ส่งเอกสารเพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบก่อนวันที่ ๑ ของทุกเดือน เช่น ถ้าจะให้เข้าที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ต้องส่งก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ หากส่งหลังจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์จะเข้าที่ประชุมในเดือนถัดไป ในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาลของเราก็มีการกิจเยอะซึ่งเมื่อเทียบแล้วก็มีคนทำงานไม่เพียงพอ บางตำแหน่งก็ต้องรับผิดชอบหลายงาน โดยเฉพาะกองช่าง ที่มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานเพียง ๒ ตำแหน่ง และยั้งว่างอีกหลายตำแหน่ง ก็เป็นที่น่าเห็นใจ ก็คาดว่าในการขอใช้บัญชีในครั้งนี้ จะมีผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบ และที่สำคัญต้องมีวินัย เราต้องรักษาซึ่งวินัยด้วย และหากใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลสามารถสอบถามได้ครับเนื่องจากงานบริหารบุคคลเป็นงานที่ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคลครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

สอบถามที่ประชุมแล้วทุกคนไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแจ้งแล้ว จึงดำเนินการปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอาทิตยา ทิพรุ่งโรจน์) ผู้จัดการรายงานการประชุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล



(นายกิตติศักดิ์ หิริณ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน



(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่อนตระกูล) ประธาน
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน